



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ			
๑.	ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear ๒๐๑๙ รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม	กระทรวงมหาดไทย	คลิป์วิดีโอ ๑ ชุด
๒.	ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออก ประมงไทย	กระทรวงกลาโหม	-
๓.	รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร	กระทรวงอุตสาหกรรม	-
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ			
๔.	กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำนาญждำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญ ตามกฎหมายกระทรวงฉบับใหม่	กระทรวงการคลัง	-
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
๕.	กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง	กระทรวงคมนาคม	-
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
๖.	รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ พลาสติกชีวภาพ	กระทรวงการคลัง	-
๗.	เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคน้ำหนู	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟฟิค ๑ ฉบับ

หมายเหตุ

๑. ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่
เฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
๒. ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
๓. จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม
“ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม กรมการพัฒนาชุมชน

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน

๑) หัวข้อเรื่อง ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear ๒๐๑๙ รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเชิญเที่ยวงาน OTOP Midyear ๒๐๑๙ รักษาเอกลักษณ์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

กระทรวงมหาดไทย จัดงานใหญ่กลางปี “OTOP Midyear ๒๐๑๙ : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” แสดงศักยภาพสินค้าชุมชนที่ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยหวังกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP

งาน “OTOP Midyear” ถือเป็นงานส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจกลางปีที่สำคัญงานหนึ่งของประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เติบโต เข้มแข็ง และเชื่อมโยงไปยังเศรษฐกิจระดับมหภาค ที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับภูมิภาคได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยการยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดให้มีศักยภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงาน “OTOP Midyear ๒๐๑๙ : OTOP Signature รักษาเอกลักษณ์ สร้างนวัตกรรม” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในรูปแบบวิถีไทย วิถีถิ่น วิถีกิน สี่ภาค ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้เป็นการรวบรวมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพมากกว่า ๒,๕๐๐ บูธ และกว่า ๒๕,๐๐๐ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ซึ่งคาดว่าจะตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง ๙ วัน จะมีประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน และมีเงินสะพัดตลอดงานไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ล้านบาท ภายในงานยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินอัดแน่นตลอดทั้ง ๙ วัน และกิจกรรมพิเศษ “OTOP ซุปช่วยเหลือชาติ” ที่สามารถนำไปเสรีจับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ และกิจกรรมพิเศษคืนกำไรให้กับแฟนพันธุ์แท้ OTOP และพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมงานทุกท่าน กับการ ร่วมลุ้นรับสร้อยคอทองคำ ๑ สลึง ทุกวัน ๆ ละ ๑๐ เส้น วันสุดท้ายลุ้นรับรถยนต์ Nissan March ๑ คัน และสร้อยคอทองคำ ๕ บาท จำนวน ๕ เส้น แฟนพันธุ์แท้ OTOP นักช้อปขาชิมไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงกลาโหม

กรม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

ช่องทางการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๑ ๓๒๙๙, E-mail : sdd.ops@gmail.com

๑) หัวข้อเรื่อง ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ปลดใบเหลืองภาคประมงของไทยสำเร็จ ส่งผลดีต่อส่งออกประมงไทย

จากการที่ประเทศไทยมีการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป ถือเป็นประกาศเตือนการทำการประมงที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานการทำประมงของประเทศไทย ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยในตลาดของสหภาพยุโรป

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกด้านและทุกมิติ จากผลการดำเนินการดังกล่าว สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทยเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหภาพยุโรปให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของไทยจนประสบความสำเร็จ ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งระบบ และยกระดับอุตสาหกรรมประมงของไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของภาคการประมง ประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ในการดำเนินการระยะต่อไป ทั้งสหภาพยุโรปและไทยเห็นชอบร่วมกันในแผนงานความร่วมมือเพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงผิดกฎหมายฯ หรือ IUU-free ได้โดยสมบูรณ์ด้วย ๖ ภารกิจ คือ **ด้านที่ ๑ ด้านกฎหมาย** เพิ่มความเข้มงวดจาก พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ ให้เป็น พระราชบัญญัติ แต่อาจงดเว้นโทษทางอาญา **ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการประมงให้เกิดความสมดุล** ไม่ให้มีการทำประมงเกินกว่าธรรมชาติจะสามารถผลิตทดแทนได้ทัน **ด้านที่ ๓ ด้านการบริหารจัดการกองเรือ** ได้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น โดยปรับปรุง ท่าเทียบเรือ และเรือประมงพื้นบ้าน ๒๗,๐๐๐ ลำ ต้องสร้างอัตลักษณ์เรือ **ด้านที่ ๔ ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง** เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในอนาคต ที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา **ด้านที่ ๕ ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ** ติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแลรักษา ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทยปลอดประมงผิดกฎหมาย **ด้านที่ ๖ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย** ต้องเคารพกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายของไทยเองและไม่เข้มงวดเกินไป สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสม เช่น การกรอกข้อมูลแรงงานประมงคนเดินเรือต่าง ๆ จะให้ทำเท่าที่จำเป็นและควบคุมได้ หรือกรณีวันทำประมงที่ถูกควบคุม หากจำนวนปลาเพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มวันให้ เช่น ปี ๒๕๕๙ เพิ่มจำนวนวันให้เรือประมงอวนลากฝั่งอ่าวไทย จาก ๒๒๕ วัน เป็น ๒๔๐ วัน และ ในปี ๒๕๖๑ ก็เพิ่มวันทำประมงให้เช่นกัน

ซึ่งรัฐบาลคาดว่าดำเนินการทั้ง ๖ ภารกิจดังกล่าว จะมีเป็นผลดีกับทั้งชาวประมงรวมถึงการส่งออกสินค้าประมงของไทย และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทั้งชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องด้วยดีต่อไป

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม

กรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โทร ๐ ๒๒๐๒ ๓๐๘๐

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลไฟเขียวมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ โดยตั้งเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๕ ปัญหาอ้อยไฟไหม้จะต้องหมดไป ประกอบด้วย

มาตรการทางกฎหมาย กำหนดให้โรงงานน้ำตาลลดสัดส่วนการรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบลง ในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ กำหนดให้โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ต่อวัน สำหรับในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ โรงงานน้ำตาลจะรับอ้อยไฟไหม้เข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต่อวัน และในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔/๒๕๖๕ จะลดปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบเพียงร้อยละ ๐-๕ ต่อวัน ซึ่งจะทำให้อ้อยไฟไหม้หมดไปภายในภายใน ๓ ปี

มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งจะขยายโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รวมทั้งจะนำเสนอมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตรถตัดอ้อยไทยด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตและจำหน่ายให้เพียงพอ กับความต้องการและส่งเสริมการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน โดยการนำรถตัดอ้อย และเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ นำไปจดทะเบียนเครื่องจักรตามกฎหมายกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันกับแหล่งเงินทุนได้อีกด้วย พร้อมทั้งสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร สถาบันชาวไร้อ้อย กลุ่มบุคคลและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ปีละ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านบาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการปลูกอ้อย ทั้งยังให้การช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในการบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเกิดภัยแล้ง การนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้เพื่อลดการสูญเสียและลดต้นทุนในระยะยาว ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดปัญหาอ้อยไฟไหม้ ที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในไร้อ้อย และสอดคล้องกับเป้าหมายในการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

มาตรการขอความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบการเก็บเกี่ยวและการขนส่งอ้อยให้โรงงาน โดยความร่วมมือจากโรงงานน้ำตาลและชาวไร้อ้อยในฤดูการผลิตปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ เพื่อกำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยเป็นจังหวัดต้นแบบปลอดการเผาอ้อย ตัดอ้อยสด ๑๐๐ % ในแต่ละภาค รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุดรธานี การจัดการพื้นที่ลดการเผาอ้อยรอบชุมชนในรัศมี ๕ กิโลเมตร และรอบโรงงานน้ำตาลในรัศมี ๑๐ กิโลเมตร และการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดควิรับอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม กรมบัญชีกลาง

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลาง

ช่องทางการติดต่อ โทร ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๘ , ๖๓๒๗

๑) หัวข้อเรื่อง กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายฉบับใหม่

๒) ที่มา/หลักการ

กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแก้ไขการขยายเพดานของวงเงินบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ออร์ปได้ในอัตรา ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาทนั้น ปรับเป็น ออร์ปได้ในอัตรา ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคย ออร์ปบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิออร์ปได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ

กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ โดยได้ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออร์ปและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ และผู้รับบำนาญได้ทราบและนำไปปฏิบัติ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และพัฒนาระบบ Pensions' Electronic Filing ให้ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบ คำนวณบำเหน็จดำรงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ ผู้รับบำนาญได้รับความสะดวกที่สุด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เช่นเดียวกัน นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนิน โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สำหรับผู้รับบำนาญที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกัน การกู้เงิน (เพิ่มเติม) แบนท่ายข้อตกลงเดิมที่เคยทำไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย

สำหรับผู้รับบำนาญที่มีอายุ ๖๐ ปี และ ๖๕ ปี การยื่นออร์ปบำเหน็จดำรงชีพให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ

๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบการคำนวณบำเหน็จดำรงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นด้วยตนเอง ก่อนการยื่นออร์ปบำเหน็จดำรงชีพ หรือการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็น หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินจากธนาคารต่าง ๆ ด้วย

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้รับบำนาญ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๖) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ ให้ผู้รับบำนาญตามกฎหมายฉบับใหม่

กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญที่มีสิทธิ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญให้แก่ผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากเดิมที่ให้ขอรับได้ในอัตรา ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ปรับเป็นขอรับได้ในอัตรา ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากผู้รับบำนาญเคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพไปแล้วบางส่วน ให้ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิขอรับได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

พร้อมทั้งพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญให้สามารถรองรับการจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และพัฒนาระบบยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ให้ผู้รับบำนาญสามารถตรวจสอบคำนวณบำเหน็จดำรงชีพที่จะได้รับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นด้วยตนเอง นอกจากนี้กรมบัญชีกลางได้หารือร่วมกับธนาคารต่าง ๆ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการดำเนินโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงิน สำหรับผู้รับบำนาญที่นำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (เพิ่มเติม) แนบท้ายข้อตกลงเดิมที่เคยทำไว้กับธนาคารต่าง ๆ อีกด้วย

แต่สำหรับผู้รับบำนาญที่มีอายุ ๖๐ ปี และ ๖๕ ปี การยื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยปฏิบัติ โดยสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิและคำนวณบำเหน็จบำนาญ ได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อให้ผู้รับบำนาญได้รับความสะดวกที่สุด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงคมนาคม

กรม กรมทางหลวง

ช่องทางการติดต่อ สายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๑) หัวข้อเรื่อง กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กรมทางหลวงเตรียมความพร้อมรองรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ขณะนี้หลายภูมิภาคมีฝนตกและลมกรรโชกแรง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ต้นไม้ล้มทับเส้นทาง ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชน ผู้ใช้เส้นทาง ดังนั้น เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวง จึงสั่งการให้สำนักงานทางหลวง ศูนย์สร้างทาง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน และแขวงทางหลวงทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทาง ไม้ให้ไม่มีหลุมบ่อ สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ สะพาน ระบบระบายน้ำ ร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และดำเนินการขุดลอกร่องน้ำบริเวณสองข้างทาง ทำความสะอาดอาคารระบายน้ำ กำจัดเศษขยะ วัชพืชไม่ให้เกิดขวางทางระบายน้ำ และตัดแต่งกิ่งไม้ รวมถึงจัดเตรียมเครื่องจักร ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ป้ายจราจร หลักนำทาง ไฟกระพริบ ให้สามารถใช้งานได้ทันที

ในกรณีเมื่อเกิดภัยพิบัติได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุด เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ผู้บริหารในพื้นที่จะเข้าไปดำเนินแก้ไขปัญหาทันทีจนกว่าสถานการณ์จะยุติ หากเกิดเหตุทางขาด สะพานขาดหรือชำรุด ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการระหว่างกันเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และสะพานเบสีย์ เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ การเตือนภัยจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ปรับปรุงดูแลทางเดินเท้าให้สะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานในช่วงหน้าฝน โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจรบนถนนทางหลวงในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุบนทางหลวง ได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง ๑๕๘๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงการคลัง

กรม กรมสรรพากร

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร

ช่องทางการติดต่อ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๘๓๑๙

๑) หัวข้อเรื่อง รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

๒) ที่มา/หลักการ

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. (มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน ๑.๒๕ เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ที่อธิบดีประกาศกำหนด

๓) การดำเนินการ/ผลการดำเนินการ

กรมสรรพากรผลักดันมาตรการภาษีดังกล่าว เพื่อช่วยกระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น มาตรการภาษีในเรื่องนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงการคลัง นอกเหนือจากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาป่า และสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเหมาะสม โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ

๔) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา

กระตุ้นอุปสงค์การใช้พลาสติกที่ย่อยสลาย ได้เองทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งผลดีในการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะพลาสติกและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยในคราวเดียวกัน รวมทั้งจะเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น

๕) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาหักเป็นรายจ่ายได้เป็นจำนวน ๑.๒๕ เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

๖) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง รัฐบาลอนุมัติมาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับขยะทะเลและความคิดริเริ่มของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านมลพิษจากขยะทะเลในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ย้ำถึงความกังวลต่อปริมาณขยะทะเลที่มีมากขึ้น และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจ

โดยที่ประชุมได้เห็นชอบต่อปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน กรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล มีแนวทางช่วยลดปริมาณขยะทะเลด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะพัฒนานวัตกรรมหรือการนำกลับไปใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะทะเลให้ได้

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้เห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G๒๐ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย คือ ส่งเสริมการป้องกันและลดขยะพลาสติกในทะเลอย่างยั่งยืนและมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ การยกเว้นราชการเพื่อให้สอดคล้องกับผลการประชุมระดับรัฐมนตรี G๒๐ ดังกล่าว

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว คือกำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ ๒๕ ของรายจ่ายที่ซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพและได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับเงินได้ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้อาจทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านบาท แต่จะช่วยส่งเสริมการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นทางเลือกของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่สลายตัวไม่ได้ทางชีวภาพ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ช่วยลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์และส่งเสริมให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจรวมทั้งประชาชนมีความสนใจตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่งตกค้างที่ไม่ย่อยสลายส่งผลดีในเรื่องการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดงบประมาณของภาครัฐในการกำจัดขยะตกค้างและการดูแลปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

กรม กรมควบคุมโรค

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักสารนิเทศ

ผู้ประสานงาน เพชรพรพร ลาภไพศาล กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๐๑-๒

๑) หัวข้อเรื่อง เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เตือนประชาชน ฝนตกน้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู

ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่ฝนตกหนักมีน้ำท่วมขัง ดินโคลนชื้นแฉะ ประชาชนที่ต้องสัมผัสดินและเดินลุยน้ำเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) ซึ่งเชื้อโรคมักจะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำขัง พื้นดินโคลน หรือพื้นที่มีหนูอาศัยอยู่ชุกชุม เช่น ตลาด คับนา สวน รวมทั้งในบ้าน โดยเชื้อโรคจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผล รอยขีดข่วน ผิวหนังที่แช่น้ำเป็นเวลานาน หรือเย็บอุทา รวมถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน

กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ แนะนำวิธีป้องกันให้ประชาชน โดยไม่ย่ำน้ำท่วมขัง ดินโคลน พื้นที่ชื้นแฉะด้วยเท้าเปล่า สวมรองเท้าบูท ถุงพลาสติกสะอาด หรือวัสดุที่กันน้ำได้เพื่อป้องกันเท้าสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง หมั่นดูแลทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ ล้างมือ ล้างเท้า และเช็ดให้แห้งหลังลุยน้ำ ควรเก็บอาหารและน้ำดื่มให้มิดชิด เลี่ยงการรับประทานอาหาร เครื่องดื่มโดยใช้ปากสัมผัสโดยตรงจากกระป๋องหรือขวด เนื่องจากอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อน และสำหรับเกษตรกรผู้ที่ต้องสัมผัสมูลสัตว์หรือสิ่งสกปรก ควรล้างมือและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังเสร็จจากการทำงาน ควรกำจัดขยะและเศษอาหารในบ้านเรือนรวมถึงสถานที่ทำงาน ให้สะอาดเพื่อไม่ให้แหล่งอาหารของหนู

โดยผู้ป่วยโรคฉี่หนูจะมี ลักษณะอาการ คือ มีไข้เฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา บางรายอาจมีอาการปวดหัว ตาแดง แต่จะมีบางส่วนซึ่งมีอาการรุนแรง เช่น มีอาการไตวาย (ปัสสาวะไม่ออก) ตับวาย (ตัวเหลือง ตาเหลือง) อาจมีอาการเหนื่อย ไอเป็นเลือด และช็อค (ไม่รู้สีกตัว) ในหลายครั้งผู้ป่วยจะรอให้มีอาการหนักแล้วจึงมารักษาทำให้ผู้ป่วยมักจะเสียชีวิต จึงขอผู้ที่มีอาการดังกล่าว ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำให้ทราบ เพื่อประเมินการรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวานต้องระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดโรคสูง ที่สำคัญอย่าซื้อยากินเอง เพราะอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้ ประชาชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒



โรคฉี่หนู Leptospirosis



กรมควบคุมโรค
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในฉี่ของหนู โค กระบือ สุกร สุนัข ที่ปนเปื้อน
ในน้ำเข้าสู่ร่างกายจากการกินอาหาร น้ำดื่ม และรอยแผลตามผิวหนัง

อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ
ตาแดง



ปวดกล้ามเนื้อ
โดยเฉพาะน่อง



คลื่นไส้
อาเจียน



ตัวเหลือง

การป้องกัน



หลีกเลี่ยงการแช่
หรือลุยน้ำ



เกษตรกร
ใช้ถุงมือยาง
และรองเท้าน้ำบูต



ควบคุมกำจัดหนู
ในบริเวณที่อยู่อาศัย



ล้างมือ ล้างเท้า
ให้สะอาดหลังลุยน้ำ



ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
แก่ปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ
และสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข



ข้อมูล : สำนักโรคติดต่อทั่วไป
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th



Google play



Download on the
App Store

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคเลปโตสไปโรซิส (โรคไข้ฉี่หนู)

เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เลปโตสไปรา อินเทอโรแกนส์

มี **KU** เป็นแหล่งรังโรคที่สำคัญที่สุด และสัตว์เลี้ยง เช่น โค กระบือ สุกร สุนัข โดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์

การติดต่อ



ติดต่อโดยตรง

สัมผัสกับ **ปัสสาวะ** หรือ อวัยวะของสัตว์ ที่มีเชื้อโดยตรง



ติดต่อทางอ้อม

สัมผัสกับน้ำ หรือ ดิน ที่ปนเปื้อนเชื้อ ซึมเข้าทาง ผิวหนังที่มีบาดแผล



อาการ

มีไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะ เมื่อยตามตัว โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ทาแดง



ผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ สัตวแพทย์ ชุมชนแออัด นักท่องเที่ยว ผู้ล่าสัตว์

การป้องกัน

- ✓ กำจัดหนูพร้อมๆกัน และไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะ
- ✓ สวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรค เข้าสู่ผิวหนัง เช่น รองเท้าบูท

- ✓ หลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำ หรือ ต้องลุยน้ำลุยโคลน เป็นเวลานาน
- ✓ รับประทานอาหารสะอาดร่างกายโดยเร็ว หากลงไปในพื้นที่น้ำต้องสงสัย

- ✓ กินอาหารปรุงสุกใหม่ อาหารที่เปลือกเก็บใส่ภาชนะให้มิดชิด ผัก ผลไม้ ควรล้างให้สะอาด หลายๆครั้ง ก่อนนำมาทาน

DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนพฤติกรรมสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422